

NGƯỜI ĐAM MÊ XE HƠI CÓ ĐƯỢC VIỆC LÀM NGHỀ THỢ MÁY

Từ khi còn nhỏ, Charlie* đã có niềm đam mê với xe hơi và giờ đây, với sự hỗ trợ của mẹ và Điều phối viên khu vực địa phương (LAC) của SSI, cậu đang theo đuổi ước mơ nghề nghiệp, học thêm và là một người học nghề thợ máy.

Charlie, một thanh niên 18 tuổi mắc chứng tự kỷ nói rằng “Tôi đã làm việc với xe hơi từ khi tôi biết nói; tôi có niềm đam mê rất lớn với xe hơi”.

Trong những năm cuối trung học, Charlie đã tiếp cận Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn Quốc (NDIS) với sự hỗ trợ của Chương trình Điều phối Khu vực Địa phương (LAC) của SSI và LAC của cậu là Allyson Drever.

Họ đã thảo luận về các mục tiêu của Charlie trong cuộc họp lập kế hoạch, bao gồm cả việc thi đậu lấy bằng lái xe của cậu ấy. Kế hoạch NDIS được phê duyệt bao gồm việc tài trợ cho Charlie tham gia các lớp học lái xe chuyên biệt để giúp cậu có được những kỹ năng cần thiết và sự tự tin để thi đậu.

Với mục tiêu sở hữu xe hơi ngay từ khi còn trẻ, Charlie đã bắt đầu làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương khi mới 14 tuổi. Vì thế, ngay sau khi có được bằng lái xe có điều kiện, Charlie đã có thể mua xe hơi riêng cho mình.

Bà Lenora, mẹ của Charlie cho biết “Con biết mua xe tốn bao nhiêu tiền và nó phải kiếm tiền để mua xe; và nó đã dành dụm tiền để mua.”

Lenora giải thích sự thay đổi đáng chú ý ở khả năng lái xe của Charlie kể từ khi lấy được bằng lái xe có điều kiện nhờ những buổi học lái với thầy chuyên môn. Mặc dù trước đây con rất lo lắng, bây giờ thì Charlie đã tự tin hơn.

Lenora nói rằng “Bây giờ con có đầy đủ sự tự tin để lái xe”,

“Kinh nghiệm lái xe liên tục và sự đảm bảo rằng con đang làm đúng, đó là điều đã tạo nên sự khác biệt.”

Một mục tiêu khác trong kế hoạch NDIS của Charlie là kiếm được việc làm nghề thợ máy. LAC Allyson đã cho cậu ấy những lựa chọn sau trung học và kết nối cậu với những dịch vụ hỗ trợ chính thống để giúp cậu đạt được mục tiêu. Với sự giúp đỡ của Allyson, Charlie đã được nhận học nghề vào học kỳ đầu tiên của Lớp 12.

Ước mơ cả đời trở thành một người thợ máy của Charlie đã thành hiện thực và hiện tại cậu đang phát triển rất tốt với quá trình học nghề của mình. Cậu đã chủ động mua bộ dụng cụ của riêng mình để hỗ trợ trong công việc, đồng thời cậu cũng đã mở rộng các kỹ năng của mình và có được kinh nghiệm mới thông qua việc học thêm.

“Tôi cũng là người chăm sóc xe hơi có bằng và đã đi học TAFE để có bằng này. Charlie nói “Công việc chăm sóc xe cũng rất thú vị và khi mình rảnh với công việc thì nó thật tuyệt vời”.

Hành trình của Charlie không phải là không có thử thách nhưng cậu nói rằng cậu dùng những chiến lược đã học được trong suốt chặng đường.

“Ví dụ, khi còn là thợ máy, tôi học được nhiều đến mức mất niềm tin vào việc mình đang làm. Charlie nói “Tôi phải học cách viết ra mọi thứ và sáu tuần sau xem lại để coi mình đã phát triển như thế nào,”

Lenora bày tỏ rằng NDIS và chương trình LAC của SSI đã giúp ích cho Charlie rất nhiều, nó không chỉ cung cấp trợ giúp tài chính mà còn mang lại sự ổn định cần thiết cho các biện pháp can thiệp của con.

Lenora nói “Thật tuyệt vời; nhờ NDIS con trai tôi đã có thể tiếp tục với các trị liệu”.

“Làm sao tôi có thể tìm được sự hỗ trợ đó nếu không có NDIS?”

Lenora đã hợp tác chặt chẽ với LAC Allyson để hỗ trợ Charlie. Sau khi xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt với tư cách là những người hỗ trợ Charlie, Lenora nhận ra rằng cô và Allyson có thể làm việc cùng nhau để giúp Charlie vượt qua mọi thử thách và tận dụng tối đa những trải nghiệm của cậu ấy.

“Một thử thách mới đối với con là tìm và giữ được việc làm. Lenora nói rằng “Tôi rất mong muốn biết cách truyền đạt về các nhu cầu của Charlie và cách con có thể phát triển trong môi trường mới”.

Chương trình LAC của SSI được thiết kế để hỗ trợ quý vị trong suốt hành trình NDIS, mang đến cho quý vị kiến thức và sự tự tin để tiếp cận các dịch vụ có khả năng có tác động tích cực thay đổi cuộc sống.

SSI hợp tác với Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) để cung cấp Dịch vụ Điều phối ở Khu vực Địa phương tại NSW. Các dịch vụ này cung cấp phương pháp phục vụ lấy con người làm trung tâm để hỗ trợ người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc họ theo đuổi mục tiêu, tham gia lựa chọn và kiểm soát cũng như kết nối với cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ssi.org.au/local-area-coordination hoặc gọi số **1800 960 975** để nói chuyện với Đội làm thủ tục Đăng ký của SSI LAC.

**Tên đã được thay đổi.*